

UBND THÀNH PHỐ HUẾ
PHÒNG VĂN HÓA & THÔNG TIN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 306/VHTT
V/v tuyên truyền diễn tập phương án
chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ

Huế, ngày 23 tháng 5 năm 2022

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các phường, xã trên địa bàn thành phố Huế.

Thực hiện Kế hoạch Tổ chức diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại khu dân cư tổ 7-Khu vực 6, phường Phú Hội, Thành phố Huế của Công an Tỉnh Thừa Thiên Huế và UBND Thành phố Huế, Phòng Văn hóa và Thông tin Thành phố đề nghị UBND các phường, xã đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền các nội dung liên quan đến cuộc diễn tập trên hệ thống Đài truyền thanh và Trang thông tin điện tử của đơn vị để các tổ chức, doanh nghiệp và người dân trên địa bàn nắm và thực hiện (*đính kèm bài viết tham khảo*).

Phòng Văn hóa và Thông tin Thành phố đề nghị UBND các phường, xã triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

**KT.TRƯỞNG PHÒNG
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG**

Hồ Quang Thiện

Thành phố Huế tổ chức diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ

Nhằm nâng cao trình độ nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, các giải pháp thoát nạn, các biện pháp sơ cứu ban đầu và thực hiện tốt phương châm 4 tại chỗ, nâng cao năng lực điều hành chỉ huy chữa cháy, xử lý kịp thời các sự cố, góp phần giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản khi có sự cố cháy nổ xảy ra, Công an tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với UBND thành phố Huế xây dựng Kế hoạch Tổ chức diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại khu dân cư tổ 7- Khu vực 6, phường Phú Hội.

Theo Kế hoạch, thời gian diễn tập chính thức dự kiến diễn ra vào lúc **15h ngày 25/5/2022**, tại Nhà văn hóa phường Phú Hội và kiệt 33, đường Nguyễn Công Trứ, TP Huế. Lực lượng tham gia diễn tập dự kiến khoảng 150 người và huy động 12 phương tiện cơ giới gồm: xe chỉ huy, xe chữa cháy, xe thang, xe cứu hộ, xe bồn tiếp nước, xe cứu thương... Hiện nay, các lực lượng chức năng và các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan đang tích cực chuẩn bị các điều kiện, huy động lực lượng, phương tiện và cơ sở vật chất liên quan để đảm bảo phục vụ diễn tập theo quy định cũng như đảm bảo tuyệt đối an toàn cho người và phương tiện khi tham gia diễn tập.